

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” โดยมีข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมลล์และ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องของเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

ห้ามใช้บริการอีเมลล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โฟสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงใน แหล่งข้อมูลที่สาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ หรือบนโซเชียลมีเดียต่าง เช่น FACEBOOK

ห้ามสมาชิกกระทำ การส่งอีเมลล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมลล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ ไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรือความยินยอมจากผู้รับ

ผู้ที่ทำการส่งอีเมลล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นทุกกรณี ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่สื่อเคาไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท PIRATE SOFTWARE CRACK,HACK หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น MAIL BOMBS, HACK ATTACKS,SPAMMING,PORT SCANNING หรือ PORT PROBING สมาชิกที่เผยแพร่ ข้อมูล ประเภทนี้ หรือ ใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือ ให้บริการใดๆแก่เว็บไซต์อื่น

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตราย แก่ระบบเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และหรือเปิดเผยข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

กรณีที่ผู้ให้บริการให้การร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และ ตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบ เบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขเว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าสมาชิกละเมิด ข้อตกลง หรือ พบว่าการกระทำนั้นๆ อาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การพยายาม เจาะระบบ หรือ พยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้ เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครให้บริการจากทางเรา